

ด้วย ประการ ใด ๆ ให้เจ้าของที่ดิน หรือผู้
ทำที่ดินเสียเงิน อากร ที่ดินตาม เนื้อที่ ๆ ได้
สำรวจ รังวัดนั้น

ประกาศ มาณวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๐

(ลงพระนาม) ดำรงราชานุภาพ

เสนาบดี กระทรวงมหาดไทย

ประกาศ

ตั้งกรมทะเบียนที่ดินในกระทรวง

เกษตราธิการ

มี พระบรมราชโองการใน พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเห็นเกล้า ๆ
ให้ประกาศ ให้ทราบทั่วกันว่า ได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้กระทรวงเกษตราธิการ
จัดการ ออก โฉนด ที่ดิน แร่รักษา ทะเบียน ที่ดิน
นั้น ๆ ไว้ ให้เป็นที่เรียบร้อยมั่นคง ตั้งแจ้ง
อยู่ในประกาศ ออก โฉนด ที่ดิน นั้นแล้ว

บัดนี้ จึง ทรง พระกรุณาโปรดเกล้า ๆ ให้
ตั้ง กรมทะเบียนที่ดิน ขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการ
กรมหนึ่ง สำหรับ ทำ การ ทะเบียน ที่ดิน
ใน พระราชอาณาจักร ให้เป็น ไป ตาม ประ
การ พระราชบัญญัติ อัน ได้ โปรดเกล้า ๆ ให้
ตั้ง ขึ้น แล้ว แต่ จะ ตั้ง อีก ต่อ ไป ในภายหน้า

ประกาศมาณวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ รวันโกสินทร
ศก ๑๒๐ เป็นวันที่ ๑๒๓๕๓ ในรัชกาลปัจจุบันนี้

(เช่น) เทเวศร์วงษ์วิวัฒน์

เสนาบดี กระทรวงเกษตราธิการ

ประกาศออก โฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพฯ

ครั้งที่ ๒

รัตนโกสินทร ศก ๑๒๐

เจ้าพระยาเทเวศร์วงษ์วิวัฒน์ เสนาบดี

กระทรวงเกษตราธิการ รับพระบรมราช

โองการ ให้เกล้า ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ๆ

ให้ประกาศ ให้ทราบทั่วกันว่า ด้วยตาม ประ

การ ออก โฉนด ที่ดิน ใน มณฑล กรุงเทพฯ ๆ

ลงวันที่ ๘ มกราคม รวันโกสินทร ศก ๑๒๐

ในจังหวัดตั้งแต่คลองบางเขนฝั่งเหนือคลองชัน

ไปจนพรมแดนกรุงเก่า ความแจ้ง อยู่ใน

ประกาศ นั้น

บัดนี้ ทรงพระดำริเห็นว่าที่ดินในท้องที่เมือง

ชัยบุรี อันเป็นบริเวณ ที่ซึ่งพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต ให้บริษัท ชุต คดอง แดง

นัดยาม ชุต คดอง นั้น บริษัท ได้ ชุต คดอง

และจำหน่วยที่ดิน ๓ ตำบลคดองรังสิตฝั่งเหนือ

ชันไปจนถึงคลอง ๖ ว่าสายบนไว้โดยมากแล้ว

สมควรจะจัดการ ออกโฉนดที่ดินในที่ ตำบล

นั้น ได้ อีก ตำบลหนึ่ง จึง ทรง พระกรุณา

โปรดเกล้า ๆ ให้จัดการ ออกโฉนดที่ดิน

ตามระเบียบแห่งพระราชบัญญัติ แดงกฎเสนา

บดีอันได้โปรดเกล้า ๆ ให้ตั้งขึ้นเพื่อสำหรับ

จัดการ ออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเก่า นั้น ให้

ตำบลอันกล่าวคือไปนี้คือ

ทิศใต้ตั้งแต่คลองรังสิตที่แยกกับคลองปรหม

ประชากรไปตามลำคลองรังสิตฝั่งเหนือจนบรร

จบคลองซอยที่ ๑๔

ทิศตะวันออกตั้งแต่คลองซอยที่ ๑๕ ที่บรรจบ

กับคลองรังสิตชันไป ตามลำคลองซอย

ที่ ๑๕ ฝั่งตะวันออกจนบรรจบคลอง ๖ ว่าสายบน

ที่ ๑๕ ฝั่งตะวันออกจนบรรจบคลอง ๖ ว่าสายบน